

นโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นหนึ่งในประเด็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่อาจเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับประเทศและสากล ซึ่งบริษัท ลีออสเลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญและนำไปเป็นประเด็นหลักในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ทั้งในมิติของการปรับตัว (Adaptation) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ด้วยการบูรณาการมาตรการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Nationally Determined Contribution: NDC) และเจตนาของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608 ที่ได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 และเป้าหมายที่ 13 ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ มีผลครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท ลีออสเลย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่บริษัทมีส่วนได้เสียและควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท รวมไปถึงผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ สร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกัน

แนวทางการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการจัดการและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะถูกนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร มีการกำกับดูแลที่ชัดเจน และบรรลุเป้าหมาย บริษัทจึงได้กำหนดโครงสร้าง ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

การกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และแผนการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยมีคณะ

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รหัสเอกสาร: COMSEC-CG-Policy-09
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 (14 สิงหาคม 2568)	หน้าที่: 2 จาก 4



กรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส และบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริหารซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจัดสรรทรัพยากรของบริษัทในระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ดูแลจัดการตามแนวทางและแผนงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการสื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความร่วมมือในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติในการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
 - 2.1 ส่งเสริมและผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - 2.2 บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะสู่การฝังกลบ
 - 2.3 การชดเชยคาร์บอนเพื่อบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกส่วนที่เหลือจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ
 - 2.4 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจเชิงนิเวศ และผลิตภัณฑ์ยั่งยืน เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
3. จัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Organizational Greenhouse Gas Inventory) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศอย่างสม่ำเสมอ
4. ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในแง่กายภาพ (physical) และระยะเปลี่ยนผ่าน (transition) พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน และแผนตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รหัสเอกสาร: COMSEC-CG-Policy-09
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 (14 สิงหาคม 2568)	หน้าที่: 3 จาก 4

5. สื่อสารและส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภายใต้นโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเคร่งครัด

นโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2568

(ธงชัย ล่ำซำ)
ประธานกรรมการ

ชื่อเอกสาร: นโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	รหัสเอกสาร: COMSEC-CG-Policy-09
ประเภทเอกสาร: เอกสารเผยแพร่	ลำดับการแก้ไข: V.00
วันที่อนุมัติและประกาศใช้: มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 (14 สิงหาคม 2568)	หน้าที่: 4 จาก 4